

# เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

## กรณีกลโกงในการจัดซื้อ

หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งได้รับงบประมาณ (งบประมณัติ) เป็นงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ ผลการสอบราคาของโรงเรียน ๑๕๘ แห่ง จากทั้งหมด ๑๙๙ แห่ง ปรากฏว่ามีบริษัทที่เข้าเสนอราคาหลักเพียง ๔ ราย โดยมีสองบริษัทแยกกันเสนอราคาต่างอำเภอโดยไม่แข่งขันกันและชนะการสอบราคา ส่วนอีกสองบริษัทที่เหลือเป็นคู่แข่งในการสอบราคา ยิ่งไปกว่านั้นสื่อการเรียนการสอนที่จัดซื้อจากทั้งสองบริษัทมีราคาต่อชิ้นไม่เกิน ๖๐๐ บาท จึงเป็นวัสดุตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๔/ว๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ที่ต้องเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน มิใช่เป็นครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายจากงบลงทุน แต่โรงเรียนทั้ง ๑๕๘ แห่งได้นำสื่อการเรียนการสอนหลายๆ ชิ้นมารวมกัน เพื่อให้มีราคาต่อชุดเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท เพื่อให้เชื่อว่าเป็นครุภัณฑ์ จะได้เบิกจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับมาดังกล่าวได้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจพบการกระทำดังกล่าวและชี้มูลความผิดทั้งทางวินัยและทางแพ่งกับผู้อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๑๕๘ แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งให้ดำเนินคดีอาญากับผู้อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ และกลุ่มบริษัทที่เข้าเสนอราคาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย

กรณีนี้ทำให้เห็นว่า การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐจะต้องใช้ให้ตรงตามรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรไว้ด้วย โดยหากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามรายการที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว จะต้องขอตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณก่อน นอกจากนี้ พฤติการณ์ของผู้ประกอบการในการเข้าเสนอราคากับทางราชการทำให้เห็นว่ามีลักษณะเป็นการสมยอมกันในการเสนอราคาหรือที่เรียกกันว่า "ฮั้ว" ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บริษัทเอกชน หรือแม้แต่ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ต่างก็ต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วยกันทั้งสิ้น

นางสาวพิชชา อิศรางกูร ณ อยุธยา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ส่วนเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต  
สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
พฤศจิกายน ๒๕๕๙